



# Tài liệu

## Định hướng sinh hoạt chi đoàn (Lưu hành nội bộ)

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG TRỊ

Tháng  
02/2023

### Trong đó

1. Học tập và làm theo lời Bác
2. Một số hoạt động tiêu biểu đã diễn ra
3. Các hoạt động trọng tâm tháng 02/2023
4. Theo dòng lịch sử
5. Một số văn bản mới ban hành
6. Tuổi trẻ tham gia quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch, tiềm năng phát triển tỉnh Quảng Trị
7. Thanh niên với pháp luật
8. Định hướng sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2023

Thiết kế nội dung: Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn Quảng Trị

**Phần 1:**  
**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC**  
**Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng**  
**Hồ Chí Minh**

-----

Với quan niệm, “Cán bộ là tướng của đoàn thể”, “là gốc của mọi công việc”; “là nhịp cầu nối liền giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân”, “là sợi dây chuyền của bộ máy”, “là tiền vốn của đoàn thể”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên một cách toàn diện về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và phong cách công tác. Chăm lo giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên về ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện bản thân, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi người phải thực hiện nghiêm khắc với chính mình.

Hiểu đúng về thực hiện nghiêm khắc với chính mình

Thực hiện nghiêm khắc với chính mình đòi hỏi người cán bộ, đảng viên “luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình”. Đó là quá trình tự quan sát, theo dõi, phát hiện, xem xét, đánh giá, kiểm điểm về lời nói và hoạt động của người đảng viên trong mối quan hệ với công việc, với người khác và với chính mình. Đó cũng chính là năng lực tự kiểm tra, giám sát trong thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và trong việc thực hiện “bốn phạm” của người đảng viên.

Nghiêm khắc với chính mình thể hiện ý thức giác ngộ cao của người cán bộ, đảng viên khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hồ Chí Minh cho rằng, bản thân người đảng viên khi vào Đảng là đã tự nguyện chấp nhận hy sinh lợi ích, thậm chí hy sinh cả tính mạng vì lợi ích của Đảng, của dân tộc và của nhân dân. “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư”(2). Nghiêm khắc với chính mình là tiền đề cho những nỗ lực của cá nhân nhằm xây dựng một tổ chức đảng chân chính, giống như xây dựng nền gốc vững bền cho ngôi nhà của mỗi người.

Nghiêm khắc với chính mình là yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên bởi “mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng”, nghiêm khắc với chính mình sẽ góp phần giúp cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi. Đặc biệt, khi Đảng trở thành đảng cầm quyền, đảng viên thường nắm giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, yêu cầu này càng có ý nghĩa quan trọng hơn nữa bởi đứng trước những khó khăn, thử thách cũng như những cám dỗ về tiền tài, danh lợi, cán bộ, đảng viên dễ bị suy thoái, biến chất, có thể nhanh chóng rơi vào chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù nguy hiểm của mỗi cá nhân và tổ chức đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp

thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”.

Đối với Đảng, sự tự giám sát của cán bộ, đảng viên là gốc rễ giám sát của Đảng “vì những người trong sạch thì không việc gì phải sợ sự kiểm soát của ai cả, ngay cả sự kiểm soát của nghị viện”. Người dẫn lại câu nói của Khổng Tử: “Minh có đứng đắn, mới tề được gia, trị được quốc, bình được thiên hạ. Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.

Trong khi với chính mình phải thực hiện nghiêm khắc thì trong quan hệ với người khác, Hồ Chí Minh yêu cầu phải luôn khoan dung, độ lượng và tôn trọng mọi người. Quan điểm này thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm khắc với chính mình, mỗi cán bộ, đảng viên phải không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập, cầu tiến bộ, luôn tự kiểm để phát triển điều tốt, khắc phục điều dở của bản thân; đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng; đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng”, đặt việc công lên trên, lên trước việc tư... Đây là yêu cầu thường xuyên, liên tục để mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng hoàn thiện mình hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ.

Nghiêm khắc để kiểm soát chính mình không phải là điều dễ dàng, một phần do thói quen tùy tiện, do áp lực cuộc sống, do tác động từ môi trường và quan trọng hơn nữa, điều khiến người ta khó kiểm soát được bản thân đó là những khó khăn, gian khổ trên con đường làm cách mạng, là sức hấp dẫn của địa vị, tiền tài, danh vọng. Do đó, nghiêm khắc với chính mình đòi hỏi sự tự giác cao, bản lĩnh vững vàng, sự tự chủ của bản thân trước mọi cám dỗ, biết tiết chế nhu cầu, lợi ích bằng cách đặt nhu cầu, lợi ích của mình trong sự phù hợp với nhu cầu, lợi ích của người khác và của tập thể.

Thấm nhuần quan điểm của Hồ Chí Minh, trong những năm vừa qua, Đảng ta đã luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng lần đầu tiên khẳng định “xây dựng, chỉnh đốn Đảng về cán bộ” với tư cách là một trong năm nội dung của công tác xây dựng Đảng, bên cạnh các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Nếu khẳng định “cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng” thì những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về kinh tế - xã hội sau hơn 30 năm đổi mới trong điều kiện Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức thì không thể phủ nhận được “sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Nhìn trên phạm vi toàn cục, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những khó khăn, tiêu cực trong nước, đại bộ phận cán bộ, đảng viên thể hiện quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nghiêm túc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và nghị

quyết của Đảng; nêu cao vai trò lãnh đạo quần chúng; giữ gìn đạo đức, phẩm chất cách mạng, sống mẫu mực, đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc chung, quan hệ mật thiết, gắn bó với quần chúng nhân dân. Sự nhất trí về chính trị, đồng thuận trong xã hội vẫn là cơ bản. Đó là kết quả của nhiều yếu tố trong đó có việc thực hiện nghiêm khắc với chính mình, nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân.

Tuy nhiên, trong một số cơ quan, đơn vị, vẫn còn trình trạng cán bộ, đảng viên mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thủ đoạn, bè cánh, thiếu liêm, chính, chí công, vô tư, lợi dụng vị trí, chức vụ để tham ô, đục khoét, tham nhũng, ăn cắp của công; hạch sách, nhũng nhiễu cấp dưới và nhân dân, gây mất đoàn kết nội bộ; hoặc một số thì đòi hỏi Đảng, Nhà nước phải “trả ơn” (đòi quyền lợi, chế độ, chính sách...). Những vụ án lớn vừa qua cho thấy, những cán bộ, đảng viên sai phạm phần lớn đều được đào tạo cơ bản, có hiểu biết pháp luật, đều nhận thức đầy đủ về quy định của Đảng, Nhà nước, về yêu cầu đối với người đảng viên nhưng bản thân họ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, đặc biệt là thiếu bản lĩnh chính trị (tức là chưa thực hiện yêu cầu nghiêm khắc với chính mình) do đó họ không vượt qua được những cám dỗ của lợi ích vật chất và danh vọng.

Chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu ý thức thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, sự giác ngộ về lợi ích; lập trường giai cấp công nhân ngày càng phai nhạt, bị tư tưởng tiêu tư sản, bệnh gia trưởng, hẹp hòi ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân chi phối. Khi gặp những biến đổi của môi trường chính trị, xã hội và những tác động tiêu cực, những người này dễ thay đổi bản chất chính trị, ngả nghiêng, dao động, mất niềm tin, mất phương hướng chính trị, tha hoá về đạo đức, lối sống.

Một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền ngày càng có xu hướng xa rời quần chúng; ít gắn bó với nhân dân; khoảng cách giữa họ với nhân dân có những biểu hiện gia tăng. Lối sống cá nhân hưởng thụ của một số cá nhân và gia đình cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, có tiền đang trở nên xa lạ với đa số nhân dân, khó có thể hòa đồng với nhân dân. Sự xa cách về mức sống, lối sống làm cho cán bộ, đảng viên không hiểu quần chúng, không được sự ủng hộ của quần chúng. Xa rời quần chúng, nằm ngoài sự giám sát của quần chúng là môi trường thuận lợi để chủ nghĩa cá nhân phát triển...

Thực hiện nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng cần tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

Nâng cao ý thức nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ, nhất là trình độ lý luận chính trị. Khi nhân mạnh vai trò của lý luận, Hồ Chí Minh nhắc nhở mỗi đảng viên và cán bộ phải ra sức phấn đấu, không ngừng học tập để nâng cao trình độ văn hoá và chính trị của mình. Người cho rằng, học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin có ý nghĩa quyết định tới việc hình thành tư cách người cách mạng: “Phong trào cách mạng lôi cuốn hàng ức hàng triệu người. Công việc cách mạng là nghìn điều muôn loại phức tạp, khó khăn. Để cân nhắc mọi hoàn cảnh phức tạp, nhìn rõ các mâu thuẫn, để giải quyết đúng các vấn đề, thì chúng ta phải cố gắng học tập lý luận Mác - Lênin”(7). Lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin

không chỉ cung cấp cho chúng ta tri thức khoa học về xã hội, tự nhiên và con người mà còn giúp chúng ta nhận thức đúng đắn thế giới quan, phương pháp luận khoa học về mọi mặt đời sống, về con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân đang phấn đấu thực hiện. Tin và đi theo Chủ nghĩa Mác là tin vào học thuyết được xây dựng dựa trên nhận thức khoa học và cách mạng. Niềm tin đó sẽ góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên. Khi có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong mọi tình huống khó khăn, phức tạp, trước những bước ngoặt của cách mạng, người cán bộ, đảng viên của Đảng luôn giữ được bản lĩnh của người cộng sản, không vì những cám dỗ đời thường mà vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

Thường xuyên, tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức: Đạo đức làm cho tư tưởng của người cách mạng trong sáng, khách quan, nhất quán, không có sự mờ ám, khuất tất. Đạo đức là thước đo bảo đảm cho tính đúng đắn, hữu ích, hữu dụng của chân lý, hướng vào mục đích vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đạo đức của Đảng nói chung và đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng không tự nhiên có được. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống”. Do đó, việc giáo dục, xây dựng và rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên cần phải tuân theo nguyên tắc “tu dưỡng đạo đức suốt đời”. Thường xuyên, tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức có vai trò quan trọng, chi phối đến hành vi của mỗi người. Đó là cơ sở để hoàn thiện nhân cách làm người, vươn tới các giá trị phổ biến: chân, thiện, mỹ, đạt đến các chuẩn mực và giá trị văn hoá.

Tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Trong thời gian qua, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có giá trị và sức lan tỏa to lớn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện mọi mặt của cán bộ, đảng viên; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, hiệu ứng mang lại từ Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã và đang triển khai, trở thành sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và trong hệ thống chính trị, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong Đảng, trong xã hội. Do đó, cá nhân cán bộ, đảng viên cần có ý thức tự giác thường xuyên tham gia các buổi học tập, quán triệt việc thực hiện Cuộc vận động và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thấm nhuần để từ đó thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả sự tự tu dưỡng của bản thân theo tấm gương hy sinh vĩ đại của Người vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người.

Nhận thức đầy đủ và sâu sắc về nguy cơ và những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là khi những biểu hiện suy thoái ngày càng tinh vi, được che đậy, tô vẽ dưới nhiều hình thức khác nhau như hiện nay. Bởi nếu không thực sự tỉnh táo, sáng suốt, hoặc nhận thức mơ hồ rất có thể sẽ bị rơi vào bẫy tự suy thoái bất cứ lúc nào. Đồng thời, cán bộ đảng viên còn cần nhận thức rõ ràng về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch khi chúng đang đẩy mạnh tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, các thế lực thù địch luôn lợi dụng những khó khăn, thiếu sót trong quá trình phát

triển kinh tế, xây dựng xã hội mới của chúng ta để thực hiện các hoạt động chống phá. Mục tiêu đầu tiên của chúng là làm suy yếu Đảng, làm tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chúng không ngừng tìm cách mua chuộc, lôi kéo cán bộ, đảng viên, gây chia rẽ nội bộ tổ chức đảng, làm cho một bộ phận đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, tha hoá về đạo đức và lối sống. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có đời sống khá, thậm chí giàu có tôn sùng chủ nghĩa vật chất, đồng tiền, coi thường đạo lý, kỷ cương, bị cuốn theo lối sống xa hoa, hưởng thụ... không còn giữ được tư cách đạo đức của người cán bộ cách mạng. Một bộ phận có đời sống khó khăn, thấp kém, dễ bị quan, dao động, dễ bị lôi kéo, mua chuộc, kích động, lợi dụng... từ đó sinh ra tiêu cực, suy thoái.

Có thể nói, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện nghiêm khắc với chính mình thực sự có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng giai đoạn hiện nay./.

*(Nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương)*

*(Link: <https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/can-bo-dang-vien-thuc-hien-viec-nghiem-khac-voi-chinh-minh-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-142146>)*



**Phần 2:  
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA**

-----

**Lễ ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão**



Link:<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0uHkSwaLQmRhzwMFYKPrTUdTye1W28U7Ecsf6k5senUrhGKiyecoWzpSEEpabGw5kl>

**Tuổi trẻ toàn tỉnh đồng loạt tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng mẹ”**



Link:<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02kJ41FShxMRvNX9Mt943UXzSmeJAo7nE7GktxygHVseo15GFmhFwroHjrXEohYEAml>

**Khánh thành và bàn giao 02 công trình nhà tình nghĩa  
tại huyện Triệu Phong và huyện Gio Linh**



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0bJ2euuyQBRY416PiGVbc5qfb12GWB9nt3dPh7VcdKaTdVHCgsMseSsJsGbAoyeVnl>

**Thăm, tặng quà thanh niên công nhân và người lao động  
có hoàn cảnh khó khăn**



Link: [https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0xbCJS62S3CQAm\\_y3vMCLbh9Wtr6prHWE6gg3i1zFqagHXzHuTnPgwuUKu5fU7Nx6Fl](https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0xbCJS62S3CQAm_y3vMCLbh9Wtr6prHWE6gg3i1zFqagHXzHuTnPgwuUKu5fU7Nx6Fl)



## Hội nghị Hội đồng Đội tỉnh lần thứ nhất, khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0BoCLtpdq4E5XNRshH1vxGpK5ao3idEunCY8DDArbqfVqnx91bHTrKQGHKfQjzMJSI>

## Mang niềm vui đến với thiếu nhi vùng núi huyện Hướng Hoá nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2023



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0E5tP14e12LQaTDobLHyFDeaMuTebpyKE7vxqUuxQP5FNZtnkZWLP4wFdFHwBKn81l>



**Tuổi trẻ khối trường học Quảng Trị đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2023)**



Link: <https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0gTUy8PpKvsBFtMMSQ5n7iQUEBwTTEJ5kCmwdjiD7FYDhmmJYaZyyhBzsmWf8uw8EI>

**Đội viên, thiếu nhi sôi nổi hưởng ứng Ngày hội “Em làm Kế hoạch nhỏ” đợt 1 năm học 2022 - 2023**



Link: [https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02od2WfZKinULa\\_gMyTwy4NzCcDR4gwPTjEv5UZsmgtvJycKDSGdqNTQGAHPxDt424ol](https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid02od2WfZKinULa_gMyTwy4NzCcDR4gwPTjEv5UZsmgtvJycKDSGdqNTQGAHPxDt424ol)

**Phần 3:**  
**CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 02/2023**

-----

1. Tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
2. Tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên
3. Tham mưu các Đề án, chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2022 - 2027

**Phần 4:**  
**THEO DÒNG LỊCH SỬ**

-----

**1. Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón Tết nguyên đán Quý Mão**

- Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua.

- Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

- Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 12-

KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh năm 2022; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, năm 2022, đất nước đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.<sup>3</sup>

- Tuyên truyền về Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết nguyên đán.

- Các hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Quý Mão; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình chính sách, người có công với nước, lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa hình phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số miền núi; người lao động, làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất mất việc làm.

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

## **2. Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2023)**

- Tuyên truyền nguồn gốc và ý nghĩa ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.  
 - Truyền thông sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2023, trong đó, tập trung vào nội dung và đổi mới phương thức truyền thông có trọng điểm về



truyền thông chính sách thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; kết quả nổi bật, các sự kiện tiêu biểu ngành y tế nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng xã hội.

## **Phần 5: VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH**

### **KẾ HOẠCH Kết nạp đoàn viên mới năm 2023**

-----

Ngày 17/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 20-KH/TĐTN-XĐĐ về việc Kết nạp đoàn viên mới năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

- Cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2023, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực số cho đoàn viên; phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên thực hiện chuyển đổi số Quốc gia, trở thành những công dân số trong tham gia xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

- Tăng cường số hóa các nghiệp vụ đoàn viên, thông tin đoàn viên, đẩy mạnh việc thực hiện các nghiệp vụ quản lý, trong đó có nghiệp vụ kết nạp đoàn viên mới trên Phần mềm Quản lý đoàn viên. Đưa việc quản lý đoàn viên ngày càng đi vào nề nếp, thực chất, nhanh chóng, hiệu quả hơn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 460-KH/TWĐTN-BTC, ngày 03/12/2021 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về *đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”*. Bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu trong phong trào thanh niên ở cơ sở để làm nòng cốt trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Tạo dấu ấn, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào đối với đoàn viên mới kết nạp khi được trở thành người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Thông qua đợt kết nạp đoàn viên mới, rà soát các cơ sở Đoàn còn nhiều hạn chế trong công tác cập nhật dữ liệu đoàn viên, quản lý đoàn viên, phát

triển đoàn viên mới, nơi chưa có tổ chức Đoàn, từ đó đề xuất các giải pháp hỗ trợ, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.

## **2. Yêu cầu**

- Thực hiện tất cả các nghiệp vụ kết nạp đoàn viên mới trên Phần mềm Quản lý đoàn viên. Đảm bảo quy trình kết nạp theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Lễ kết nạp phải được tổ chức theo đúng quy định, tạo dấu ấn sâu sắc với đoàn viên mới kết nạp, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh hình thức.

- Coi trọng chất lượng kết nạp đoàn viên mới, đảm bảo tiêu chuẩn của người được kết nạp vào Đoàn; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh**

#### ***1.1. Nội dung tuyên truyền***

- Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; vai trò, sự cống hiến của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc với truyền thống cách mạng của địa phương.

- Tuyên truyền về các tấm gương anh hùng trẻ tuổi, tấm gương đoàn viên thanh niên và tấm gương cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu các thời kỳ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử của đất nước, của dân tộc nhằm mục đích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tổ chức Đoàn các cấp.

- Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tâm thế, vai trò và tinh thần tích cực, chủ động, tiên phong của đoàn viên, thanh niên tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số. Tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên thấy được niềm tự hào, trách nhiệm khi được trở thành người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong năm 2023 - Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn.

#### ***1.2. Hình thức tuyên truyền***

- Tổ chức cuộc thi, học tập tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền trên website và hệ thống fanpage của các cấp bộ Đoàn.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, triển khai các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, ứng dụng thông tin, liên lạc có thể chia sẻ tin bài như: Facebook, zalo, youtube, tiktok, ứng dụng thanh niên Việt Nam... với nhiều cách thức sinh động như phim ngắn, đồ họa thông tin, minigame...

- Các cấp bộ Đoàn tùy thuộc điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tuyên truyền các ca khúc cách mạng về Đoàn và tuổi trẻ bằng hình thức như: Tổ chức các cuộc thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, xây dựng các video, clip với phong cách phù hợp với thanh niên...

- Gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc triển khai hiệu quả các hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Phối hợp với Tổ Công nghệ số cộng đồng mở lớp bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số cho đoàn viên và nhân dân.

- Xây dựng các bộ tài liệu dễ đọc, dễ tiếp cận để đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thực hiện công tác tuyên truyền đến đội, thanh niên ưu tú trong quá trình học tập, lao động, sản xuất cũng như trong các hoạt động văn hóa, xã hội tại địa phương.

## **2. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đoàn viên**

### **2.1. Công tác tạo nguồn**

### **2.2. Công tác bồi dưỡng kết nạp Đoàn**

## **3. Thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên**

### **3.1. Tiêu chuẩn kết nạp**

### **3.2. Quy trình, thủ tục kết nạp**

## **4. Công tác bồi dưỡng và quản lý đoàn viên sau kết nạp**

### **4.1. Tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên sau kết nạp**

### **4.2. Quản lý đoàn viên**

## **5. Thời gian thực hiện**

Tổ chức kết nạp đoàn viên mới được triển khai thực hiện trong suốt năm 2023, tập trung vào 3 đợt cao điểm gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, cụ thể như sau:

- Đợt 1 (từ 01/02/2023 đến 31/03/2023): Dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2023).

- Đợt 2 (từ 30/04/2023 đến 31/05/2023): Dịp kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

- Đợt 3 (từ 19/08/2023 đến 30/09/2023): Dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023).

## **6. Chỉ tiêu kết nạp đoàn viên**

**Link tải văn bản:**<http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức Lễ trao Giải thưởng**  
**“Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” và tuyên dương**  
**thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022**

-----

Ngày 17/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 21-KH/TĐTN-XĐĐ về việc Tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022, với những nội dung cụ thể như sau:

## **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

- Giải thưởng “*Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị*” năm 2022 là giải thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị nhằm cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thực hiện cuộc vận động khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên, ghi nhận những cán bộ, đoàn viên, thanh niên không ngừng học tập rèn luyện, công tác theo gương Bác Hồ, đồng thời, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, khát vọng cống hiến chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.

- Là điều kiện để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời cổ vũ, động viên, kịp thời tạo động lực để đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà.

### **2. Yêu cầu**

Việc xét chọn và tuyên dương phải được tiến hành từ cơ sở, đúng quy trình, đảm bảo chính xác, khách quan, lựa chọn được các cán bộ Đoàn và đoàn viên thực sự tiêu biểu.

## **II. NỘI DUNG**

**1. Thời gian:** Dự kiến ngày 23/3/2023.

**2. Địa điểm:** Tại thành phố Đông Hà

### **3. Đại biểu**

- Đại biểu khách mời (*có thành phần riêng*);
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn;
- Gương mặt trẻ tiêu biểu, đoàn viên, thanh niên.

**4. Xét chọn Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022**



**4.1. Đối tượng trao thưởng:** Là cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đang sinh hoạt trong các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, sáng kiến, sáng tạo trong các lĩnh vực; là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại biểu có tuổi đời không quá 35 tính đến thời điểm đề nghị xét trao Giải thưởng.

#### **4.2. Tiêu chuẩn**

Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc căn cứ tiêu chuẩn tại Quyết định số 262-QĐ/TĐTN-XDD, ngày 26/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị để giới thiệu nhân sự đảm bảo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (có đường link kèm theo: <http://tinhdovanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>).

**4.3. Số lượng:** Mỗi huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc giới thiệu từ 02 - 04 hồ sơ xét chọn.

#### **4.4. Hồ sơ xét chọn**

- Hồ sơ gửi về Hội đồng xét chọn cấp tỉnh bao gồm: Sơ yếu lý lịch cá nhân; Bản tóm tắt thành tích cá nhân theo mẫu đính kèm (có ý kiến xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp và của tổ chức Đoàn, Hội, Đội mà cá nhân đang sinh hoạt); Các loại giấy tờ, văn bản chứng minh thành tích cá nhân (bản sao); 01 file ảnh 3x4 (ảnh gửi file qua email); Công văn đề nghị của Ban Thường vụ huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; Biên bản họp bình xét của Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

- Các tài liệu được đựng trong túi hồ sơ bằng bì cứng gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện (ngoài bì ghi rõ: *Hồ sơ xét chọn Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022, ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, chức danh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email kèm theo danh mục văn bản*) và gửi qua email: [guongmattretrieubieuqt@gmail.com](mailto:guongmattretrieubieuqt@gmail.com)

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Tỉnh Đoàn**

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022.

- Giao Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn chủ trì tham mưu nội dung, chương trình, kịch bản Lễ trao giải; thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau chương trình; tổ chức xét chọn Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022; huy động nguồn lực quà tặng trong chương trình.

- Giao Văn phòng Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Xây dựng Đoàn chuẩn bị các điều kiện hậu cần tổ chức chương trình.

#### **2. Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc**

- Triển khai lựa chọn cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thực sự tiêu biểu xuất sắc tham gia xét chọn trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022 gửi

về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn) *trước ngày 15/02/2023*.

Link tải văn bản: <http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2023**

-----

Ngày 18/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 22-KH/TĐTN-XĐĐ về việc Tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

- Thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên đang lao động, công tác, sinh sống ở các khu vực chưa có tổ chức Đoàn tham gia sinh hoạt Đoàn; là dịp phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đoàn viên.

- Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn tại những khu vực có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn.

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, có sức hút đối với đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

##### **2. Yêu cầu**

- “Ngày đoàn viên” phải được tổ chức ở những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn; tập hợp, vận động đông đảo đoàn viên lao động, công tác, sinh sống ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp tham gia “Ngày đoàn viên”.

- “Ngày đoàn viên” cần có tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, hành động và để lại ấn tượng tốt đẹp trong đoàn viên, thanh niên.

- Kết hợp khảo sát, nắm chắc tình hình đoàn viên, tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Thông qua tổ chức “Ngày đoàn viên”, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn tại những nơi chưa có tổ chức Đoàn.

#### **II. NỘI DUNG**

**1. Thời gian:** Đồng loạt vào ngày 26/3/2023.

##### **2. Các bước tiến hành**

**Bước 1: Xác định đối tượng tham gia; khảo sát, lập danh sách các địa bàn nơi chưa có tổ chức Đoàn**

**Bước 2: Khảo sát, lập danh sách đoàn viên**

**Bước 3: Chuẩn bị và tổ chức hoạt động**

**Bước 4: Xây dựng lực lượng nòng cốt, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn**

#### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### 1. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn

- Giao Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn là ban thường trực, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đơn đốc, giám sát, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện “Ngày đoàn viên”; phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng “Ngày đoàn viên” của các cấp bộ Đoàn.

- Các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn: Trên cơ sở phân công phụ trách đơn đốc, giám sát các đơn vị tổ chức “Ngày đoàn viên” đảm bảo yêu cầu, chất lượng.

### 2. Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày đoàn viên” đảm bảo yêu cầu, đúng thời gian quy định.

- Tiến hành khảo sát những doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn (*theo mẫu gửi kèm*) có xác nhận của cấp uỷ cùng cấp gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn email: [banxaydungdoanqt@gmail.com](mailto:banxaydungdoanqt@gmail.com)) trước ngày **25/02/2023**.

- Giao Huyện Đoàn Triệu Phong, Thành Đoàn Đông Hà chủ trì đăng cai tổ chức hoạt động “Ngày đoàn viên” cấp tỉnh năm 2023; chủ trì thành lập **01** tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước **trong ngày 26/3/2023**.

- Các huyện, thị Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức đồng loạt hoạt động “Ngày đoàn viên” và thành lập **01** tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước **trong ngày 26/3/2023** (đối với các đơn vị không có doanh nghiệp có khả năng thành lập tổ chức Đoàn thì tổ chức “Ngày đoàn viên” theo hình thức phù hợp) và đăng ký nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn) trước ngày **10/3/2023** để Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phân công cán bộ dự và chỉ đạo.

- Báo cáo kết quả thực hiện “Ngày đoàn viên” (*có mẫu báo cáo kèm theo*) và tin bài, hình ảnh tổ chức hoạt động của các đơn vị gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn, email: [banxaydungdoanqt@gmail.com](mailto:banxaydungdoanqt@gmail.com)) để theo dõi, tuyên truyền.

**Link tải văn bản:**<http://tinhdovanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ Lý luận trẻ khối trường học năm 2023

-----

Ngày 11/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 19-KH/TĐTN-TTNTH về việc tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ Lý luận trẻ khối trường học năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

2. Tạo cơ hội để các CLB Lý luận trẻ khối trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi về lý luận chính trị và giải pháp nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ trong thời gian tới.

3. Liên hoan phải được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, có tham gia đóng góp trí tuệ của các thành viên câu lạc bộ.

## **II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG DỰ THI**

1. Đối tượng dự thi: Các CLB Lý luận trẻ trong các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

### **2. Nội dung**

- Những vấn đề mới mang tính thời sự, nổi cộm tác động đến tình hình, tư tưởng đoàn viên, thanh thiếu nhi hoặc những tình huống, sự việc cụ thể liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Đoàn và thanh thiếu nhi tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Thực trạng, giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên; việc triển khai các bài học lý luận chính trị; ứng dụng khoa học - công nghệ để giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Việc định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng.

## **III. HÌNH THỨC DỰ THI**

### **1. Vòng sơ loại**

1.1. Hình thức tham gia: Đoàn các Trường THPT trên địa bàn tỉnh chỉ đạo Câu lạc bộ Lý luận trẻ tham gia Liên hoan chuẩn bị video clip tranh biện với sự tham gia của 04 thành viên, trong đó 02 thành viên đóng vai trò “Xây dựng” và 02 thành viên đóng vai trò “Phản biện” để tranh biện về một nội dung tự chọn theo quy định ở mục II.2 của Kế hoạch này.

#### **\* Yêu cầu:**

- Mỗi CLB Lý luận trẻ cấp trường có ít nhất 01 sản phẩm tham gia dự thi; CLB có thể gửi nhiều clip tham gia dự thi với các chủ đề khác nhau nhưng các thành viên tại các clip không được trùng nhau (Khuyến khích các trường chưa thành lập CLB Lý luận trẻ tham gia dự thi để tạo tiền đề cho việc thành lập CLB Lý luận trẻ cấp trường)

- Clip dự thi phải giới thiệu rõ nội dung tham gia dự thi và phần tranh biện của các thí sinh về nội dung đó.

- Clip dự thi có độ dài từ 05 - 07 phút, chất lượng hình ảnh đạt 720p trở lên. Các đội thi có thể sử dụng kỹ xảo về hình ảnh, âm thanh trong clip dự thi.

- Hình ảnh, nội dung câu chữ phải phù hợp với nội dung cuộc thi, không được trái thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam; không tuyên truyền mê tín dị đoan, các tôn giáo chưa được pháp luật công nhận.

- Video clip tham gia dự thi đảm bảo theo định dạng file video cơ bản, thông dụng (định dạng đuôi MP4). Thí sinh có thể sử dụng điện thoại thông minh để quay clip; bài thi có thể sử dụng các phần mềm, công nghệ để thiết kế



(Tik Tok...), dàn dựng sản phẩm dự thi của mình bảo đảm tính nghệ thuật, chất lượng âm thanh, hình ảnh của video clip.

## 1.2. Cách thức tham gia

- Đoàn các Trường THPT đăng ký tham gia và nộp bài bằng cách tải clip dự thi lên Google Drive, chia sẻ quyền truy cập và gửi đường link về Ban Tổ chức liên hoan qua địa chỉ email: [clblyluantrequangtri@gmail.com](mailto:clblyluantrequangtri@gmail.com); trên thông tin địa chỉ hộp thư ghi rõ họ và tên các thí sinh tham gia dự thi, tên lớp, trường, huyện, số điện thoại liên hệ. Đối với CLB có nhiều sản phẩm tham gia dự thi thì phải đặt tên đội thi, ghi rõ họ và tên các thí sinh tham gia dự thi, tên lớp, trường, huyện, số điện thoại liên hệ.

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 15/01/2023 đến hết ngày 15/02/2023.

## 2. Vòng chung kết cấp tỉnh

Kết thúc vòng sơ loại, Ban Tổ chức Liên hoan sẽ tổ chức chấm và chọn ra 08 đội thi xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết Liên hoan các Câu lạc bộ Lý luận trẻ Khối Trường học năm 2023.

### 2.1. Hình thức tham gia: Vòng chung kết sẽ diễn ra với 03 phần thi sau:

- Phần thi “Xử lý tình huống” (50 điểm): Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị 08 câu hỏi dưới dạng tình huống, các đội thi sẽ bốc thăm câu hỏi, thảo luận trong 02 phút và đội thi sẽ trình bày phương án xử lý tình huống của Ban Tổ chức trong thời gian tối đa là 05 phút.

- Phần thi “Thuyết trình (50 điểm): Mỗi đội thi cử 01 đại diện thuyết trình về chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra, nội dung của chủ đề ở phần thi này được Ban Tổ chức thông báo sau khi có kết quả chấm Vòng Sơ loại. Thời gian bài thuyết trình không quá 07 phút.

- Phần thi “Tranh biện (50 điểm): 08 đội thi bốc thăm và chia làm 04 bảng tham gia phần thi tranh biện. Mỗi đội sẽ bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên chủ đề do Ban Tổ chức đặt ra, 01 đội đóng vai trò “Xây dựng” và 01 đội đóng vai trò “Phản biện”. Đội đóng vai trò “Xây dựng” sẽ có 03 phút đưa ra kế hoạch, phương án và các thông tin để xử lý tình huống, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên. Đội đóng vai trò “Phản biện” sẽ có 03 phút để đưa ra lập luận trái với đội “Xây dựng” và thuyết phục đoàn viên, thanh niên. Sau thời gian nêu quan điểm, hai đội sẽ có thêm thời gian 03 phút để tranh biện theo quan điểm của mình.

### 2.2. Thời gian: Dự kiến ngày 18/3/2023. (Có thông báo cụ thể sau)

**Link tải văn bản:** <http://tinhdloanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XV**  
**năm 2023**

-----

Ngày 02/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 23-KH/TĐTN-UBH về việc tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XV năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của phong trào hiến máu tình nguyện; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, tạo nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người, góp phần giải quyết kịp thời nhu cầu nguồn máu để cứu người.

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc tham gia hiến máu tình nguyện.

**2. Yêu cầu**

Công tác tổ chức phải đảm bảo quy định của Nhà nước về hiến máu, đảm bảo an toàn, thiết thực. Vận động được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: Bắt đầu từ 07h00 - 11h30, ngày 25/02/2023 (Thứ bảy).

2. Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị.

**III. NỘI DUNG**

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, kênh thông tin tuyên truyền của Đoàn Thanh niên về phong trào hiến máu nhân đạo trước, trong và sau Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XV năm 2023.

- Tổ chức đăng ký hiến máu và tiếp nhận máu.

**Link tải văn bản:**<http://tinhdloanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

**Phần 6**

**TUỔI TRẺ THAM GIA QUẢNG BÁ VĂN HÓA, LỊCH SỬ,**  
**DU LỊCH, TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

-----

**1. Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn**

Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn nằm bên bờ sông Thạch Hãn, trên địa phận thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, cách

thị xã Quảng Trị theo tỉnh lộ 64 khoảng 03km về phía Đông. Chính tại nơi đây đã sinh ra, nuôi dưỡng và hình thành nên một nhân cách lớn, một trí tuệ “hai tram ngọn nến” của dân tộc, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam: Tổng Bí thư Lê Duẩn.



Tổng Bí thư Lê Duẩn tên khai sinh là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 07/4/1907 tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Xuất thân trong một gia đình lao động có truyền thống yêu nước, từ tuổi thiếu niên đồng chí đã chứng kiến đời sống đói rách, cơ cực của nhân dân. Trước sự đàn áp bất công của thực dân Pháp, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng và tham gia các hoạt động yêu nước. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn gắn liền với quá trình cách mạng hào hùng của dân tộc ta từ những năm 20 đến những năm 80 của thế kỉ XX.



<https://ipa.quangtri.gov.vn/khamphaquangtri/tbtld.html>

## 2. Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Khu di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tọa lạc tại khu phố 7, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ; cách Quốc lộ 9 hơn 200m về phía Bắc, cách thành phố Đông Hà 12km về phía Tây và trên cung đường nối liền Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, được xếp hạng di tích cấp Quốc gia vào ngày 25/01/1991.



Giữa năm 1972, một phần lớn đất đai của tỉnh Quảng Trị đã được giải phóng, tình hình cách mạng miền Nam cũng đang phát triển nhanh chóng và hết sức thuận lợi thì việc xây dựng một khu trụ sở làm việc của Chính phủ Cách

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ở một vùng giải phóng nhằm tạo ra bộ mặt mới về một trung tâm đầu não của cách mạng miền Nam để có thể thực hiện thuận lợi các hoạt động ngoại giao và tiếp tục lãnh đạo cách mạng miền Nam tiến tới thắng lợi hoàn toàn đã được đặt ra cấp thiết. Chính vì thế, ngay sau Hiệp định Paris được ký kết, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Chính phủ cùng Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam quyết định chọn vùng đất thuộc thôn Tân Hòa (nay là Khu phố 7), thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị để xây dựng trụ sở làm việc của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

<https://ipa.quangtri.gov.vn/khamphaquangtri/cmltmn.html>

**Phần 7**  
**THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT**  
**Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 02/2023**

-----

**1. Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân**

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, có hiệu lực từ ngày 1/2/2023.

Nghị định này quy định về vị trí pháp lý, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nhà giáo, người học, quản lý đối với trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (trường đào tạo, bồi dưỡng).

Nghị định quy định trường đào tạo, bồi dưỡng là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức, hoạt động theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật.

**2. Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập**

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 22/2/2023.

Nghị định nêu rõ các công việc thực hiện hợp đồng bao gồm:

1- Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:

- Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại mục 2 ở dưới;



- Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2- Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm:

- Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;

- Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;

- Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.

3- Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiết lộ bí mật đời tư cá nhân và bí mật khác trong hoạt động điện ảnh sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng

Có hiệu lực từ ngày 15/2/2023, Nghị định 128/2022/NĐ-CP ngày 32/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021.

Nghị định 128/2022/NĐ-CP sửa quy định mức phạt hành vi vi phạm quy định về nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh.

Cụ thể, phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi hoạt động điện ảnh có một trong các nội dung sau đây: Xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; thể hiện không đúng, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật, trù trừ hợp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về an ninh mạng...

### **3. Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Nghị định số 01/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/1/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực từ ngày 20/2/2023.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 20 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: 1- Vụ Tổ chức cán bộ; 2- Vụ Kế hoạch, Tài chính; 3- Vụ Pháp chế; 4- Vụ Đào tạo; 5- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 6- Vụ Thư viện; 7- Vụ Văn hóa dân tộc; 8- Vụ Gia đình; 9- Văn phòng Bộ, 10- Thanh tra Bộ; 11- Cục Di sản văn hóa; 12- Cục Nghệ thuật biểu diễn; 13- Cục Điện ảnh; 14- Cục Bản quyền tác giả; 15- Cục Văn hóa cơ sở; 16- Cục Hợp tác quốc tế; 17- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; 18- Cục Thể dục thể thao; 19- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; 20- Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn có 5 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ gồm: 1- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; 2- Báo Văn hóa; 3- Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; 4- Trung tâm Công nghệ thông tin; 5- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

#### **4. Hướng dẫn xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học**

Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2023.

Theo Thông tư, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm là V.07.07.20.

Về hướng dẫn xếp lương, Thông tư nêu rõ, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm mã số V.07.07.20 quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Việc chuyển xếp lương đối với trường hợp khi tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh viên chức thiết bị, thí nghiệm đang là công chức, viên chức chuyên ngành khác thực hiện như sau:

Trường hợp đang xếp lương công chức, viên chức loại A0 theo bảng 2 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước) hoặc bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì xếp lương viên chức loại A0;

Trường hợp đang xếp lương công chức, viên chức loại A1 trở lên hoặc loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

#### **5. Hỗ trợ người trồng lúa không thấp hơn 50% kinh phí**

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, địa phương sẽ quyết định thực hiện các việc sau: Hỗ trợ cho người trồng lúa: Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiên bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Phần kinh phí còn lại để thực hiện các việc gồm: Phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp: Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa trong từng thời kỳ được cấp có thẩm quyền phê duyệt của địa phương, chất lượng đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện lập phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại cho cả thời kỳ và từng năm, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Căn cứ phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa được duyệt và định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa (tăng độ dày tầng canh tác; tôn cao đất trồng lúa trũng, thấp; tăng độ bằng phẳng mặt ruộng; thau chua, rửa mặn đối với đất nhiễm phèn, mặn và các biện pháp cải tạo đất khác) trình cấp có thẩm quyền quyết định để làm cơ sở thực hiện.

Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa.

Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: Mức chi theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023.

## **6. Giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến**

Thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú có hiệu lực từ ngày 5/2/2023. Theo đó, công dân được giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thông tư nêu rõ, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này. Mức lệ phí như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Mức thu	
			Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp	Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến
1	Đăng ký thường trú	Đồng/lần đăng ký	20.000	10.000
2	Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình)	Đồng/lần đăng ký	15.000	7.000
3	Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách	Đồng/người/ lần đăng ký	10.000	5.000
4	Tách hộ	Đồng/lần đăng ký	10.000	5.000

### **7. Quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài**

Thông tư 20/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân có hiệu lực từ ngày 15/2/2023.

Thông tư quy định, các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức bao gồm:

a) Mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

b) Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Nguồn tài trợ, viện trợ là nguồn tiền đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong nước và/hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

c) Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án do tổ chức trong nước và/hoặc tổ chức ở nước ngoài thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục (tài trợ học bổng), y tế. Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ các trường hợp mua, chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức để phục vụ mục đích khác.

### **8. Mức chi thực hiện biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường**

Thông tư số 82/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023.

Theo Thông tư, NSNN chi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng theo quy định của Luật Phòng chống ma túy, khoản 1 Điều 18 Nghị định số 120/2021/NĐ-CP và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế: Mức chi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể căn cứ vào hóa đơn chứng từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mức chi xét nghiệm tình trạng nghiện ma túy theo giá dịch vụ y tế do cấp có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chi chuyển giao đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội gồm: Chi hỗ trợ cho đối tượng trong thời gian đi đường: Tiền ăn 70.000 đồng/ngày/người, tối đa không quá 03 ngày; tiền thuê phòng nghỉ (nếu có) theo mức quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

Chi tiền tàu xe hoặc thuê phương tiện vận chuyển đưa đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội: Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương.

Chi công tác phí cho người được giao nhiệm vụ chuyển giao đối tượng: Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

Chi chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ tìm việc làm của người chưa thành niên tại cơ sở bảo trợ xã hội: Áp dụng nội dung và mức chi của đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của địa phương.

(Nguồn: [https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-2-2023-102230131160406473.htm#:~:text=\(Chinhphu.vn\)%20%2D%20C%3%A1c,l%E1%BB%B1c%20t%E1%BB%AB%20th%C3%A1ng%20%2F2023.](https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-2-2023-102230131160406473.htm#:~:text=(Chinhphu.vn)%20%2D%20C%3%A1c,l%E1%BB%B1c%20t%E1%BB%AB%20th%C3%A1ng%20%2F2023.))

## Phần 8

### ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 03/2022

-----

- Tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Khuyến khích các cơ sở Đoàn đăng tải các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất lên website và facebook của đơn vị về những sáng kiến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, các hoạt động vì cộng đồng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức có hiệu quả “Ngày đoàn viên” năm 2023.

- Tiếp tục thông tin các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội đến với đoàn viên, thanh niên, trong đó chú trọng tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

- Tích cực tuyên truyền một số văn bản Luật, Nghị định, chính sách mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội; giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Tiếp tục thông tin các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội đến với đoàn viên, thanh niên.

- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm: Ngày truyền thống Văn phòng Quốc hội (01/3), Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân (03/3), Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3), Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8/3), Chiến thắng Dầu Tiếng (13/3), Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3), Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3) ...

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình sáng tạo, mô hình kinh tế giỏi, gương khởi nghiệp, lập nghiệp; các gương thanh thiếu nhi, gương cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh và duy trì đều đặn chuyên mục “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*”, “*Theo dấu chân Bác*”, “*Mỗi ngày một tin tốt, một câu chuyện hay, một hình ảnh đẹp về QT*” trên Website hoặc Fanpage của đơn vị.

**BAN XÂY DỰNG ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ**